

อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และซินเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป ร่วมเดินหน้ารุกขยายเครือข่ายมาในประเทศไทย



พิธีลงนามข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างอนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ปและซินเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป เพื่อขยายเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ หลายแห่งภายใต้เครือข่ายทั่วประเทศจีน และพิธีลงนามบริหารจัดการเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ภายใต้แบรนด์ซามา สองแห่งแรกของซินเซียในเชียงใหม่

จากภาพ ซ้ายไปขวา :

1. นางสาวหวัง ลู่ รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซินเซีย หยวนชวง เรียด เอสเตท กรุ๊ป แอสเซ็ท เมเนจเม้นท์
2. นายสวี เฟิง รองผู้บริหารจัดการทั่วไป บริษัท ซินเซีย หยวนชวง เรียด เอสเตท กรุ๊ป แอสเซ็ท เมเนจเม้นท์
3. นายเจอรี่ จาง รองประธานกรรมการบริหาร ซินเซีย หยวนชวง เรียด เอสเตท กรุ๊ป
4. นายดักลาส มาร์เทล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป
5. นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อิตัลไทย กรุ๊ป และเจ้าของอนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป
6. นายทอมมี ไล รองประธานกรรมการประจำภูมิภาคเอเชียเหนือ อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

กรุงเทพฯ 23 มกราคม 2561 – อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป บริษัทบริหารจัดการโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ สัญชาติไทย ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับ ซินเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย รุกเดินหน้าขยายเครือข่ายเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ใน 12 เมืองหลักทั่วประเทศจีน

ภายใต้ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ ซินเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จะได้รับสิทธิพิเศษจากอนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการพัฒนาและเปิดให้บริการเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ ภายใต้แบรนด์ซามา ซึ่งรวมถึงแบรนด์ย่อย ซามา ลักซ์และซามา ฮับ ใน 12 หัวเมืองหลักทั่วประเทศจีน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงเงิน กวางเจา ปักกิ่ง เจิ้งตู ฉงชิ่ง หางโจว หนานจิง ชูโจว เทียนจิน อู่ซี และเซี่ยเยเหมิน

ทั้งนี้ ซามาสองแห่งแรกที่เป็นของซินเซีย โฮลดิ้ง กรุ๊ป จะเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ ซามา หงเจียว เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตหมิ่นหาง และซามา ฉางเฟิง เชียงใหม่ ในเขตฝู่ถัว โดยมีแผนเปิดให้บริการในปีพ.ศ.

2561

นายดักลาส มาร์เทล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “ประเทศจีนเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในตลาดกลุ่มเป้าหมายหลักของอนิกซ์ฯ เรา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับซินเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียง

เพื่อขยายโรงแรมในเครือทั่วประเทศจีน การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการผนวกความชำนาญของผู้นำในอุตสาหกรรมโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์เข้าไว้ด้วยกันและเป็นการเร่งขยายการเติบโตของแบรนด์ซามา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเดินทางสู่เป้าหมายของอนิกซ์ ในการเป็นบริษัทขนาดกลางด้านการบริหารจัดการโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

นายเจอร์รี่ จาง รองประธานกรรมการบริหาร ซินเซีย หยวนชวง เรียล เอสเตท กรุ๊ป กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับอนิกซ์ การร่วมมือครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจใหม่ของซินเซียให้เติบโตยิ่งขึ้น นอกจากนี้ซินเซียและอนิกซ์ มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือการตอบสนองความต้องการที่พักอาศัยที่มีคุณภาพให้แก่แขกผู้เข้าพักที่ต้องการทั้งการพักผ่อนและเจรจาทางธุรกิจ เรามุ่งหวังที่จะใช้จุดแข็งในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเราพร้อมกับความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ของอนิกซ์ เพื่อปรับโฉมตลาดเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ในประเทศไทย

ซามา เป็นหนึ่งในผู้นำแบรนด์ที่ให้บริการเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ชั้นนำระดับหรู ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 18 แห่ง ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 11 แห่งในตลาดต่าง ๆ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย และมาเลเซีย และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซามาได้รับรางวัล “ผู้ให้บริการเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ที่ดีที่สุดในเอเชีย” ห้าปีซ้อนจากจากงาน เอเอชเอฟ เอเชีย โฮเทล อวอร์ด

อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบริหารจัดการโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ ทั้งหมด 44 แห่งในแปดประเทศ และมีแผนรุกขยายเครือข่ายอีกกว่า 20 แห่งในตลาดต่าง ๆ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย และสปป.ลาว โดยมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการโรงแรม และเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ในเครือข่ายทั้งหมด 99 แห่งภายในปีพ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการเป็นบริษัทขนาดกลางด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ทและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ซินเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 และได้ขยายเครือข่ายไปยังหัวเมืองหลักและจังหวัดที่สำคัญในประเทศไทย ได้แก่ ปักกิ่ง เชียงไฮ้ เซินเจิ้น ฉงชิ่ง ฮองกง เสฉวน เจียงซู เหอหนาน เหอเป่ย์ และซานตง เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการที่ครบวงจร อาทิ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการอาคารในเมืองใหญ่ การพัฒนาการบริการและไลฟ์สไตล์เขตชุมชนเมืองให้ทันสมัย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการต่างๆ มากกว่า 70 โครงการ ในพื้นที่รวมกว่า 16 ล้านตารางเมตร และมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกกว่า 10 ล้านตารางเมตร บริษัทจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นหนึ่งในร้อยของบริษัทชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และได้รับการยกย่องให้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเครื่องหมายการค้าที่โด่งดังในประเทศไทย และเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโปร่งใสของประเทศไทย